

## สพฐ.สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว (มีนักเรียนศูนย์คน) และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 28 ส.ค. 2567

การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว (มีนักเรียนศูนย์คน) และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา

เรื่อง การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว (มีนักเรียนศูนย์คน)  
และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานข้อมูลฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว (มีนักเรียนศูนย์คน) และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน (อัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู) สาเหตุที่ยังไม่สามารถประกาศเลิกสถานศึกษาได้ กรรมสิทธิ์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ รวมทั้งภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา และให้จัดเรียงรูปภาพตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดในลักษณะ File Word

๒. รายงานข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว (มีนักเรียนศูนย์คน) และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา (รายโรง) ตาม OR Code ที่แนบท้ายมานี้

๓. แนบภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ในข้อ ๑ (ในรูปแบบ File Word เท่านั้น) ทาง Google Form ตาม QR Code ที่แนบท้ายมานี้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับดำเนินการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๓๕๓๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว (มีนักเรียนศูนย์คน) และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรายงานข้อมูลฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการ  
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว  
(มีนักเรียนศูนย์คน) และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสถานศึกษา โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. เตรียมข้อมูลพื้นฐาน (อัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู) สาเหตุ  
ที่ยังไม่สามารถประกาศเลิกสถานศึกษาได้ กรรมสิทธิ์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ รวมทั้งภาพถ่าย  
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา และให้จัดเรียงรูปภาพตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กำหนดในลักษณะ File Word

๒. รายงานข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว (มีนักเรียนศูนย์คน) และการใช้ประโยชน์  
จากพื้นที่ของสถานศึกษา (รายโรง) ตาม QR Code ที่แนบท้ายมานี้

๓. แนบภาพถ่ายสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ในข้อ ๑ (ในรูปแบบ File Word เท่านั้น)  
ทาง Google Form ตาม QR Code ที่แนบท้ายมานี้

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นข้อมูล  
สำหรับดำเนินการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดนะ พัดนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๔๐ , ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐



รายงานข้อมูล



แบบภาพถ่ายสถานศึกษา

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน